

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kính gửi: HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 3.

Thực hiện Thông báo số 142/TB-HĐND ngày 26/8/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV; UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể triển khai, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất về tư tưởng, hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh.

Các hình thức tổ chức chủ yếu: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, in ấn, sao gửi văn bản, phổ biến tại các buổi họp cơ quan, đơn vị...

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ, ngành, địa phương

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn, UBND huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, trụ sở làm việc, các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của nước ngoài, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc... và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu. Từ đó đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, các buổi họp giao ban và các buổi họp cán bộ chủ chốt.

Để triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Gắn việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện có hiệu quả một số giải pháp, nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đưa nội dung kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung của kế hoạch thanh tra hàng năm và xem đây là biện pháp để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi lãng phí, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Công tác kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, trụ sở làm việc, các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của nước ngoài, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc...

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực

1.1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN)

Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị chặt chẽ hơn với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2021 và quyết toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định; các quy định của Luật NSNN, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Công văn số 106/STC-QLNS ngày 8/01/2021 của Sở Tài chính tỉnh về lưu ý một số nội dung tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; căn cứ khả năng thu ngân sách, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chủ động sắp xếp, điều hành các

nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối ngân sách. Cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để cân đối cho các nhiệm vụ phát sinh cấp thiết. Chủ động sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trong năm; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; quản lý, sử dụng nguồn dự phòng theo đúng quy định.

Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên: Tiếp tục tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...Chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra tăng cường công tác kiểm tra quyết toán, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Dự toán giao đầu năm 2021, tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương theo quy định với tổng số tiền là 3.068 triệu đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ, UBND huyện đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của 6 tháng cuối năm 2021 với tổng số tiền là 209,32 triệu đồng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của 6 tháng cuối năm 2021 với tổng số tiền là 362,12 triệu đồng.

Kho bạc Nhà nước huyện tăng cường vai trò kiểm soát chi theo đúng định mức, chế độ quy định của Nhà nước, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí trong kiểm soát chi:

- Về công tác kiểm soát chi thường xuyên: Kho bạc Nhà nước huyện đã kiểm soát chi đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức, tiêu chuẩn chế độ, thực hiện có hiệu quả, xử lý các giao dịch với khách hàng thuận lợi, thông thoáng. Đồng thời tăng cường quản lý tiền mặt chặt chẽ theo Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

- Về công tác kiểm soát kinh phí chi đầu tư, chương trình mục tiêu, sự nghiệp có tính chất XDCCB: Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát các hồ sơ chứng từ chi theo đúng định mức, đơn giá quy định của Nhà nước. Phối hợp tốt với các đơn vị, các chủ đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc thực hiện triển khai kế hoạch vốn trong năm được giao, tránh tình trạng tồn đọng phiếu giá, hồ sơ tại Kho bạc.

- Công tác chi trả tiền lương qua tài khoản đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách đã thực hiện là 54 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%.

- Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu đúng mục đích, đối tượng, nội dung của chương trình và các tiêu chuẩn, định mức, chủ yếu là hỗ trợ cho người dân bằng cây trồng, vật nuôi, công cụ, dụng cụ hỗ trợ sản xuất; vật tư nông nghiệp; thực hiện các mô hình...Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đều triển

khai thực hiện đúng quy định từ khâu lập, thẩm định hồ sơ, xác minh đối tượng thụ hưởng và quy trình, định mức thực hiện, định mức mua sắm, đảm bảo chất lượng và giá mua phù hợp giá thị trường, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND huyện luôn chú trọng triển khai công tác xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực, thực hiện kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và triển khai nhiều hoạt động Nhà nước và Nhân dân cùng làm, góp phần tiết kiệm ngân sách để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai được các nội dung sau:

- Về hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hiện trên địa bàn huyện dùng thu theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Thực hiện chủ trương tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, trên toàn huyện đã huy động được 287,382 triệu đồng tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân và từ ngân sách huyện bổ sung đã tổ chức thành công “Ngày hội bánh chưng xanh” một cách thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Việc triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã được tiếp tục đẩy mạnh. Đến nay, huyện đã giao quyền tự chủ theo quy định cho 54 cơ quan, đơn vị.

Việc lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, phù hợp với danh mục dự án đầu tư được duyệt, tính chất, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đầu tư và khả năng của NSNN; ưu tiên bố trí đủ vốn để thanh toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, giảm thiểu việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư, hạn chế tối đa việc ứng vốn ngân sách cho các công trình, dự án, trừ các trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách.

Trong công tác thẩm tra dự toán đầu tư XD CB, kiên quyết cắt giảm khối lượng xây dựng không cần thiết, áp dụng theo đúng đơn giá, định mức xây dựng, đã thẩm định 33 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, với tổng giá trị khối lượng cắt giảm 200,2 triệu đồng/33 công trình.

Trong công tác đấu thầu các gói thầu đầu tư XD CB, từ đầu năm đến nay phát sinh 06 gói thầu có giá trúng thầu giảm so với kế hoạch đấu thầu là 74,07 triệu đồng.

1.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước

Việc trang bị mua sắm TSCĐ tại các đơn vị đều được thực hiện đúng quy định và bảo đảm đúng tiêu chuẩn định mức theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

Qua quá trình thực hiện, về quy trình thủ tục, hồ sơ mua sắm đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Qua công tác chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nội dung tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định cụ thể nên đã quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước, góp phần thực hiện tốt chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã mở sổ sách theo dõi quản lý, tính khấu hao và hao mòn tài sản theo chế độ quy định. 100% các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản để quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, mất mát tài sản, thường xuyên thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ để tăng thêm thời gian sử dụng tài sản và phát huy tối đa công năng, hiệu quả của tài sản.

Thực hiện việc mua sắm tài sản khi thực sự có nhu cầu, giá cả hợp lý. Tập trung mua trang thiết bị làm việc được sản xuất trong nước kích thích phát triển kinh tế, bảo đảm trang bị tài sản, trang thiết bị phương tiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù lao động của cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

Việc quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ cơ bản đã thực hiện đúng mục đích và định mức, tiêu chuẩn. Thường xuyên rà soát tình hình sử dụng trụ sở làm việc và sắp xếp, bố trí lại phù hợp với nhu cầu sử dụng trụ sở của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Đối với các trụ sở làm việc dự kiến bán đấu giá, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND huyện Kon Rẫy tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum, hiện UBND huyện đang thực hiện các thủ tục để bán đấu giá đảm bảo theo quy định.

1.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Về quản lý, sử dụng đất đai, nhìn chung đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch sử dụng đất nên đã góp phần khắc phục tình trạng đất bỏ hoang và có kế

hoạch sử dụng hiệu quả đối với các khu đất trống, chưa sử dụng nhằm khai thác nguồn thu từ quỹ đất.

Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng..., đồng thời thường xuyên kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường. Đặc biệt đối với một số doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình buộc phải cam kết thực hiện đúng các quy định về đất đai, khoáng sản và môi trường. Từ đầu năm đến nay không phát hiện trường hợp sai phạm về khai thác khoáng sản và vi phạm về bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng tiết kiệm các nguồn nước luôn được coi trọng, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các chương trình bảo vệ, giữ gìn nguồn nước sạch, chống ô nhiễm môi trường nước... nhằm nâng cao ý thức người dân đảm bảo vấn đề môi trường và đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho các tổ chức, cá nhân sử dụng.

Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng áp dụng đúng theo đơn giá, định mức bồi thường do UBND tỉnh quy định, kiên quyết không thực hiện bồi thường và đề nghị có biện pháp xử lý đối với các trường hợp gian lận trong công tác bồi thường.

1.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc do UBND huyện ban hành; Luật Lao động và thời gian lao động của Chính phủ đề ra. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 tại các cơ quan đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, cũng như vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục đề nghị tinh giản biên chế đối với 07 công chức, viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

1.6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân

Cùng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân đã dần được nâng lên; do làm tốt công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như thực hiện tốt cuộc vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư nên đã phát huy và đem lại hiệu quả thiết thực, thể hiện trong tổ chức các hoạt động lễ hội, tổ chức đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hóa

khác, đảm bảo tiết kiệm, lành mạnh, văn minh, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí.

1.7. Kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm

Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong năm 2021 đã triển khai 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, hiện nay đã kết thúc 04 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý tài chính - kế toán và đầu tư xây dựng, kiến nghị thu hồi nợ ngân sách nhà nước với số tiền 27.801.000 đồng, do thi công, công trình thiếu khối lượng thực tế so với hồ sơ thanh toán (*hiện nay các đơn vị đã nộp số tiền do thi công thiếu khối lượng vào ngân sách Nhà nước*). Qua các cuộc thanh tra, không phát hiện tham nhũng.

Công tác xử lý vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, lĩnh vực thuế:

- Về lĩnh vực thuế: Đến ngày 10/11/2021, qua công tác theo dõi kê khai đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế (*Trong đó: 05 trường hợp phạt tiền với tổng số tiền phạt 21,4 triệu đồng, 0 trường hợp phạt cảnh cáo*). Thực hiện 02 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, số tiền thuế truy thu và xử phạt là 16 triệu đồng.

- Về lĩnh vực bảo vệ rừng: Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện từ đầu năm đến nay là 12 vụ (*05 vụ vi phạm về hành vi Tàng trữ lâm sản trái pháp luật; 01 vụ vi phạm về hành vi Phá rừng trái pháp luật và 06 vụ vi phạm về hành vi Vận chuyển lâm sản trái pháp luật*). Tang vật gồm: 9,487 m³ gỗ tròn và 4,311 m³ gỗ xẻ các loại. Tương ứng: 16,385 m³ quy tròn các loại nhóm III đến VII; 04 xe máy 02 bánh độ chế (*cũ, hư hỏng, không nhãn hiệu, không biển kiểm soát*) và 01 máy cưa xăng độ chế, không nhãn hiệu. Thiệt hại: 0,280 ha rừng sản xuất (*Giảm 25 vụ, khối lượng lâm sản giảm 59,87 m³ gỗ quy tròn các loại so với cùng kỳ*); đã xử lý 11 vụ hành chính, tang vật tịch thu: 13,127 m³ gỗ quy tròn các loại từ nhóm III đến nhóm VII; 04 xe máy 02 bánh độ chế (*cũ, hư hỏng, không nhãn hiệu, không biển kiểm soát*) và 01 máy cưa xăng độ chế, không nhãn hiệu. Phạt hành chính với số tiền 120 triệu đồng.

Các vụ việc đều được các địa phương và cơ quan chuyên môn liên quan xử lý theo quy định.

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp lãng phí.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm

UBND huyện Kon Rẫy đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đã đưa các nội dung thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập thể các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với các hoạt động quản lý nhà nước nên việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn kết hơn với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính để chủ động sử dụng kinh phí, biên chế, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Các biện pháp tiết kiệm từ khâu thẩm định dự toán, tổ chức đấu thầu, quyết toán công trình được thực hiện đã góp phần nâng cao kỷ luật tài chính trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư của nhà nước. Công tác kiểm soát thanh, quyết toán vốn đầu tư được tăng cường và cải tiến phương thức, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý cho chủ đầu tư. Việc quản lý, sử dụng đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực

2. Những hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Công tác tuyên truyền về thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc chưa thực sự thường xuyên, liên tục, hiệu quả có lúc chưa cao; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được khơi dậy mạnh mẽ và chưa thiết thực; những tấm gương điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng kịp thời.

Nguyên nhân: Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự thường xuyên quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, địa phương.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tiếp tục quán triệt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách của UBND tỉnh để điều hành, quản lý ngân sách và tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế vững chắc, thực hiện chống lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của huyện để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đề thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 34,6 triệu đồng/người/năm.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, quyết liệt thu hồi và xử lý nợ đọng thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đấu

tranh, xử lý kiên quyết những trường hợp trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại. Phân đầu tăng thu ngân sách, không bỏ sót nguồn thu đảm bảo cân đối ngân sách để đáp ứng các nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu, nguyên vật liệu; chi phí khánh tiết, hội nghị, tập huấn, hội thảo, đi công tác...; lồng ghép việc tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ dự toán và thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tốt các quy định của cấp trên về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Quy hoạch, bố trí dự án đầu tư và quản lý, thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng. Tập trung giải ngân vốn đầu tư, tránh tồn đọng vốn gây lãng phí nguồn lực đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh thực hiện chế độ công khai tài chính đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Chống lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Phân đầu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.

2. Các giải pháp

Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức; Thủ trưởng đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với các ngành, cơ quan, tổ chức.

Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến

các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán các dự án đầu tư ở huyện, xã nhằm nâng cao tiến độ và chất lượng công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà thầu và hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (*trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật*).

Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí. Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của huyện Kon Rẫy của UBND huyện Kon Rẫy. Kính trình HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 3./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, 02 PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện, khóa XV;
- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lương